

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ มิถุนายน

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ มิถุนายน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ งบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล แบบย่อของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน) ด้วยเช่นกัน รวมเรียกว่า ข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาล ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล เหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน

ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส เรื่อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความ เชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ บริษัทผู้ให้สัมปทานได้ระงับการจ่ายชำระ ยอดคงค้างค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทผู้ให้ สัมปทานกับบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ล้านบาท เนื่องจากบริษัทผู้ให้สัมปทานยังมีข้อโต้แย้งใน วิธีการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้กับบริษัทย่อย บริษัทย่อยได้นำข้อโต้แย้งนี้เสนอเป็นข้อพิพาทต่อสถาบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักกระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ สิงหาคม บริษัทผู้ให้ สัมปทานยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทย่อยคืนเงินส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับ เกินตามสัญญาร่วมลงทุนเดียวกันนี้ พร้อมเรียกค่าเสียหายโอกาสเป็นจำนวนรวมประมาณ ล้านบาท ซึ่งในเดือน

พฤษภาคม บริษัทย่อยได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการซึ่งได้ให้บริษัทผู้ให้สัมปทานชำระยอดคงค้างทั้งจำนวน ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน ล้านบาท (คำนวณในอัตราร้อยละ ต่อปี จนถึงวันที่เสนอข้อพิพาท) รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดคงค้างดังกล่าวในอัตราร้อยละ ต่อปี ต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้บริษัทย่อยชำระเงินค่าเสียหายแก่ผู้ให้สัมปทานเป็นจำนวนเงิน ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น แต่บริษัทผู้ให้สัมปทานไม่เห็นด้วยและได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว บริษัทย่อยจึงยังไม่พิจารณาบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคำชี้ขาดดังกล่าว

นอกจากนี้เมื่อวันที่ สิงหาคม บริษัทผู้ให้สัมปทานยังยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทย่อยดังกล่าวและบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมทั้งดอกเบี้ยและค่าเสียหายโอกาสในการประกอบธุรกิจจำนวนประมาณ ล้านบาท ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน บริษัทย่อยทั้งสองแห่งได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันชี้ขาดจำนวน ล้านบาทแก่บริษัทผู้ให้สัมปทาน โดยการหักกลบลบหนี้กับมูลหนี้ค้างชำระจากบริษัทผู้ให้สัมปทานต่อบริษัทย่อยอีกแห่งพร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันชี้ขาดจำนวน ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ให้สัมปทานไม่เห็นด้วยและได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว โดยบริษัทย่อยอีกแห่งดังกล่าวได้บันทึกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายไว้ในงบการเงินแล้วทั้งจำนวนในงบการเงินปี

ผลที่สุดของข้อพิพาททั้งสองจึงยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ มิถุนายน จำนวน ล้านบาท (ธันวาคม : ล้านบาท) รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวในงบการเงินรวมและอาจมีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว ณ วันที่ มิถุนายน รวมเป็นจำนวน ล้านบาท (ธันวาคม : ล้านบาท) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าไม่สามารถสอบทานและตรวจสอบเพื่อให้เป็นที่พอใจในยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย และค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ธันวาคม ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ตามที่กล่าวข้างต้น และได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับธุรกรรมการขายและเช่ากลับคืนทรัพย์สินสิ้นอายุแล้วนำเสนอส่วนเพิ่มและการรับรู้กำไรจากรายการดังกล่าวและคดีฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินห้าราย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความเพิ่มเติมจนครบตามมูลหนี้ที่ประนีประนอมยอมความกับเจ้าหน้าที่สถาบัน

การเงินและตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพย์สินทางปัญญา”) พิพากษาแล้ว และได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในข้อ และ ข้อ ตามที่กล่าวไว้ในวรรคข้อมูล และเหตุการณ์ที่เน้น ตามรายงานลงวันที่ กุมภาพันธ์ และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือน และหกเดือนสิ้นสุดวันที่ มิถุนายน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า โดยให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขจากการถูกจำกัด ขอบเขตโดยสถานการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ตามที่กล่าวข้างต้นและคดีฟ้องร้องระหว่าง บริษัทฯและเจ้าหนี้สถาบันการเงินห้าราย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความเพิ่มเติม จนครบตามมูลหนี้ที่ประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินและตามที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิพากษาแล้ว และได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในข้อ และข้อ ตามที่กล่าวไว้ใน วรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นตามรายงานลงวันที่ สิงหาคม

ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข

ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตามที่กล่าวในวรรค*เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข* ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

คดีฟ้องร้องระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งและหน่วยงานราชการสองแห่ง ซึ่งเรียกร้องให้บริษัทย่อยชำระเงิน ค่าปรับจากการไม่สามารถส่งมอบแท็บเล็ตตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ใน หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ ซึ่งในปี ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้ บริษัทย่อยชำระค่าปรับเป็นจำนวน ล้านบาท ซึ่งสำรองค่าปรับและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่บริษัทย่อย บันทึกไว้ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมามีความเพียงพอตามคำพิพากษาของศาลปกครองดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยและหน่วยงานราชการทั้งสองแห่งได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่าง กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

การชำระยอดคงค้างจำนวนประมาณ ล้านบาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหว่างกาลซื้อ และคดีฟ้องร้องและข้อพิพาทต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ระหว่างกาลซื้อ ของบริษัทย่อยกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งมีความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด

วัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ สิงหาคม

()

30 2563

1.

1.1

2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง ระดับความรุนแรงของผลกระทบขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของภาครัฐและระยะเวลาในการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

1.2

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯ เลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่น่าเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้

1.3

งบการเงินรวมนี้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริษัทย่อยในระหว่างงวด ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน สำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

กลุ่มบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 2

2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือก เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอน เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล บังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้

- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นำการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน

15

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินและสัญญาเช่า

1.5.1

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือราคาทุน ตัดจำหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษัทพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนดวิธีการวัดค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคำนวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

1.5.2

สินทรัพย์สิทธิการใช้

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

หากกลุ่มบริษัทไม่มีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพย์สิทธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม نرخของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้น โดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

2.

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 1.4 กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ

ผลกระทบต่อกำไรสะสมต้นงวดปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1 มกราคม 2563
	(ตรวจสอบแล้ว)		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	35,302	(1,047)	34,255
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	60,977	60,977
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	817	(817)	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1 มกราคม 2563
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	338	3,558	3,896
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	636	55,555	56,191
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	6,320	-	6,320

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	1 มกราคม 2563
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5	(3)	2
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	124	124
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า	119	(119)	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	1	-	1
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี	1	2	3
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	12,996	-	12,996

2.1

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	85,517	11
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	(57)	-
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า	51	-
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ	(39)	(9)
หัก: ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและอื่นๆ	(857)	-
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอดัดบัญชี	(25,502)	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	59,113	2
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	974	2
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	60,087	4
ประกอบด้วย		
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน	3,896	1
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน	56,191	3
	60,087	4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	7	-
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	175	1
อุปกรณ์สำหรับให้บริการ โครงข่ายโทรคมนาคม	58,929	-
เครื่องมือและอุปกรณ์	2	1
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการนำมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก	59,113	2
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1,047	3
รายการปรับปรุงค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	817	119
1	2563	
	60,977	124

3.

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยรายการธุรกิจดังกล่าวสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดหกเดือน		
	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2563	2562	2563	2562	
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้ค่าบริการดูแลและบำรุง รักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง	98	63	195	130	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าอุปกรณ์และ โครงข่าย	2,101	1,168	4,415	2,288	ราคาตามสัญญา

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2563	2562	2563	2562	
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายและการบริการ	3	5	8	11	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการ คิดกับลูกค้ารายอื่น
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	10	14	23	28	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการ คิดกับลูกค้ารายอื่น
ต้นทุนขายและบริการ	56	-	56	-	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	8	7	26	13	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการ คิดกับลูกค้ารายอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				นโยบายการกำหนดราคา
	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		
	2563	2562	2563	2562	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
ค่าจัดการรับ	142	139	285	278	ราคาตามสัญญา
ค่าเช่าและค่าบริการอื่นรับ	11	11	23	22	ราคาตามสัญญาหรือราคาที่เกิดการ คิดกับลูกค้ารายอื่น
ดอกเบี้ยรับ	29	21	54	38	ร้อยละ 0.8 ถึง MLR - ร้อยละ 1.5 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	9	10	18	19	ราคาตามสัญญา
ดอกเบี้ยจ่าย	19	6	38	12	ร้อยละ 1.4 ถึง 1.9 ต่อปี
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้าจาก ค่าบริการติดตั้ง	-	552	-	1,112	ราคาตามสัญญา
รับโอนสิทธิในเจ้าหน้าที่ค่าอุปกรณ์ และทรัพย์สิน	-	-	-	6	ราคาตามสัญญา

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดดังนี้

		(หน่วย: ล้านบาท)			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
		2563	2562	2563	2562
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
-	4)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
กลุ่มโมโน		64	61	-	-
-	4)				
บริษัทย่อย		-	-	256	177
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
บริษัทร่วม					
JASIF		35	109	-	-
รวม		35	109	256	177
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		-	-	(11)	(11)
-	-	35	109	245	166
บริษัทย่อย		-	-	198	12,996
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
บริษัทย่อย		-	-	-	119
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
บริษัทร่วม					
JASIF		-	817	-	-
-	-	-	817	-	119
-	9)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
กลุ่มโมโน		28	7	-	-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม	30 มิถุนายน	31 ธันวาคม
	2563	2562	2563	2562
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
<hr/>				
	-	9)		
บริษัทย่อย	-	-	52	66
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	29	14	-	-
	29	14	52	66
<hr/>				
บริษัทร่วม				
JASIF	57,047	-	-	-
<hr/>				
บริษัทร่วม				
JASIF	24,917	26,362	-	-
<hr/>				
บริษัทย่อย	-	-	10	10
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
กลุ่มโมโน	8	7	-	-
	8	7	10	10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างกลุ่มบริษัทและการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่	การเคลื่อนไหวในระหว่างงวด		
	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)	เพิ่มขึ้น	ลดลง	
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	6,389	-	-	6,389
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	-	885	-	885
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	-	182	-	182
บริษัท ทรี บีบี ทวี จำกัด	-	300	-	300
รวม	6,389	1,367	-	7,756
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)				
บริษัท เอเซียส รีเจนแนล เซอร์วิสเซส จำกัด	330	-	-	330
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	80	-	-	80
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)	327	-	-	327
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	47	-	(47)	-
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	620	-	(364)	256
บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	10	-	-	10
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด	40	-	-	40
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	3,696	600	-	4,296
รวม	5,150	600	(411)	5,339

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดหกเดือน		สำหรับงวดสามเดือน		สำหรับงวดหกเดือน	
	สิ้นสุดวันที่		สิ้นสุดวันที่		สิ้นสุดวันที่		สิ้นสุดวันที่	
	30 มิถุนายน		30 มิถุนายน		30 มิถุนายน		30 มิถุนายน	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น	56	52	112	103	15	13	23	27
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5	7	11	12	1	2	2	3
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง	39	-	39	-	1	-	1	-
รวม	100	59	162	115	17	15	26	30

การรับประกันกับบริษัทย่อย

บริษัทฯมีการะจากการรับประกันให้กับบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 18.4 ข)

4.

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)	64	61	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,085	3,768	51	50
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3)	35	109	256	177
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	61	111	-	-
รวม	4,245	4,049	307	227
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(1,019)	(882)	(62)	(61)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	3,226	3,167	245	166

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

อายุหนี้ค้างชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	2	4	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	14	19	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	17	17	-	-
มากกว่า 12 เดือน	22	17	-	-
รวม (หมายเหตุ 3)	9	4	-	-
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	161	85	-	-
มากกว่า 3 - 6 เดือน	326	222	-	-
มากกว่า 6 - 12 เดือน	136	122	-	-
มากกว่า 12 เดือน	83	77	-	-
รวม	3,379	3,262	51	50
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	4,085	3,768	51	50
สุทธิ	(1,019)	(882)	(51)	(50)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3,066	2,886	-	-
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	3,130	2,947	-	-

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าของบริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“เจเอสทีซี”) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,518 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 2,518 ล้านบาท) เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างเจเอสทีซีและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้สัมปทาน ทีโอทีได้ระงับการจ่ายชำระยอดคงค้างไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 (วันที่สิ้นสุดสัญญาร่วมลงทุน) เนื่องจากทีโอทียังมีข้อโต้แย้งในวิธีการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้กับเจเอสทีซี เพื่อยุติข้อพิพาทดังกล่าว เจเอสทีซีจึงยื่นขอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

สำนักกระรับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม เรียกร้องให้ทีโอทีชำระเงินส่วนแบ่งรายได้พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินประมาณ 3,395 ล้านบาท ส่วนทีโอทีเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อเรียกคืนเงินส่วนแบ่งรายได้ที่เจเอสทีซีได้รับเกินตามสัญญาร่วมลงทุนเดียวกันนี้ พร้อมเรียกค่าเสียหายโอกาสรวมเป็นเงินประมาณ 9,931 ล้านบาท ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2562 เจเอสทีซีได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ทีโอทีชำระยอดคงค้างทั้งจำนวน 2,518 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 877 ล้านบาท (คำนวณในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนถึงวันที่เสนอข้อพิพาท) รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,395 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยสำหรับยอดคงค้างดังกล่าวในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้เจเอสทีซีชำระเงินค่าเสียหายแก่ทีโอทีเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น แต่ทีโอทีไม่เห็นด้วยและได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว เจเอสทีซีจึงยังไม่พิจารณายืนยันที่รายการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากคำชี้ขาดดังกล่าว

นอกจากนี้ทีโอทียังได้เรียกร้องให้บริษัท ไทย ลอจิสติกส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“ทีแอลดีที”) และเจเอสทีซี ร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายโอกาสต่างๆ เป็นจำนวนรวมประมาณ 258 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 10 ในงบการเงินรวมประจำปี 2562 ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 ทีแอลดีทีและเจเอสทีซีได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้บริษัทย่อยทั้งสองแห่งร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจำนวนจนถึงวันชี้ขาดจำนวน 24.9 ล้านบาทแก่ทีโอที โดยการหักกลบลบหนี้กับมูลหนี้ค้างชำระจากทีโอทีต่อทีแอลดีทีพร้อมดอกเบี้ยจำนวนจนถึงวันชี้ขาดจำนวน 25.0 ล้านบาท คงเหลือจำนวนเงินที่ทีแอลดีทีต้องได้รับจากทีโอทีจำนวน 0.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ทีแอลดีทีได้บันทึกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมปี 2562 แล้ว ปัจจุบันทีโอทีได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว

นอกจากนี้ทีแอลดีทีและเจเอสทีซีได้ยื่นคำคัดค้านแก่คำร้องต่อศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง ผลที่สุดของข้อพิพาททั้งสองจึงยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษากฎหมายของเจเอสทีซีและทีแอลดีทีเชื่อว่าได้ปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน โดยคาดว่าจะไม่มีค่าเสียหายเพิ่มเติมจากที่ได้บันทึกไว้ในงบการเงิน

เจเอสทีซีและทีแอลดีทีได้โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้จากทีโอทีภายใต้สัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวของเจเอสทีซีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 10.2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

5

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
		(ตรวจสอบแล้ว)
ราคาทุน	4,032	3,933
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(980)	(980)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	3,052	2,953

บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,520 ล้านบาท (30 มิถุนายน 2562: 1,968 ล้านบาท)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 4 ปัจจุบันเจเอสทีซีได้รับคำชี้ขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการให้ที่โอทีชำระยอดคงค้างของส่วนแบ่งรายได้จากการให้บริการภายใต้สัญญาร่วมลงทุนทั้งจำนวน และที่โอทีได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดสถาบันอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางแล้ว ฝ่ายบริหารของเจเอสทีซีเชื่อว่าการบันทึกกำไรได้จากการให้บริการดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าวข้างต้น

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจำนวน 98.8 ล้านบาท ซึ่งมีผลทำให้ทุนจดทะเบียนทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด” (“ทรีบีบีทีวี”) และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มทั้งจำนวนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ ทรีบีบีทีวี

6.

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินรวม	
	ราคาทุน	มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ราคาทุน		ค่าเพื่อการด้อยค่า ของเงินลงทุน		มูลค่าตามบัญชี ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน						
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน	14,570	14,570	-	-	14,570	14,570
บริษัท ศูนย์บริการวิชาการ						
อินเตอร์เน็ต จำกัด	49	49	(33)	(33)	16	16
บริษัท เทเลคอม เคเอสซี จำกัด	-	-	-	-	-	-
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14,619	14,619	(33)	(33)	14,586	14,586

บริษัทฯจะต้องดำรงสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในJASIF ตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ 29 ในงบการเงินรวมประจำปี 2562

บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากJASIF ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
เป็นจำนวนเงินประมาณ 365 ล้านบาท และ 669 ล้านบาท ตามลำดับ (30 มิถุนายน 2562: 251 ล้านบาท และ
548 ล้านบาท ตามลำดับ)

เงินลงทุนในJASIFตามวิธีส่วนได้เสียและวิธีราคาทุน มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
		(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)
ราคาทุน	14,725	10,450	14,725	10,450
บวก: ซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น	-	4,275	-	4,275
บวก: ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนสะสม	3,507	2,969	-	-
หัก: กำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ				
ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ	(9,268)	(9,268)	-	-
หัก: เงินปันผลรับสะสม	(5,005)	(4,336)	-	-
หัก: เงินคืนทุนสะสม	(155)	(155)	(155)	(155)
สุทธิ	3,804	3,935	14,570	14,570

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในJASIF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากับ 14,136 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 14,668 ล้านบาท)

บริษัทฯ ได้นำใบสำคัญแสดงการถือหน่วยลงทุนในJASIF จำนวน 1,045 ล้านหน่วยไปวางเป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 10.1

7

		(หน่วย: ล้านบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	2563	35,302	5
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำมาตรฐาน			
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก			
		(1,047)	(3)
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน			
		2,177	2
จำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย			
		(52)	-
โอนออกระหว่างงวด			
		(3)	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด			
		(2,509)	(1)
30	2563	33,868	3

8.

		(หน่วย: ล้านบาท)	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
1	2563 (2)	60,977	124
เพิ่มระหว่างงวด			
		91	-
จำหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จำหน่าย			
		(1)	-
ยกเลิกระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ยกเลิก			
		(22)	-
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับงวด			
		(2,708)	(8)
30	2563	58,337	116

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

9.

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 3)	28	7	-	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,308	2,001	-	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
(หมายเหตุ 3)	29	14	52	66
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	316	290	2	18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	123	63	56	9
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	140	141	-	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>2,944</u>	<u>2,516</u>	<u>110</u>	<u>93</u>

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“ทริปเปิลที”) มีข้อโต้แย้งกับบริษัท ทีทีเอนด์ที จำกัด (มหาชน) (“ทีทีเอนด์ที”) เกี่ยวกับการชำระยอดค้างระหว่างกันในปี 2552 โดยวิธีการโอนตัวสัญญาใช้เงิน และการโอนสิทธิการรับชำระเงินเป็นจำนวนรวม 877 ล้านบาท และสัญญาให้บริการวางจรรยาบรรณที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 ในงบการเงินรวมประจำปี 2562

10

(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	กำหนดชำระ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
			30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
			(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
10.1	MLR - 0.25	ชำระคืนเป็นรายงวด 6 เดือน โดยเริ่มชำระงวดแรกเดือนมิถุนายน 2561 และงวดสุดท้ายเดือนธันวาคม 2568	3,113	3,558	3,113	3,558
10.2	MLR	ชำระคืนเป็นรายไตรมาส โดยเริ่มชำระงวดแรกเดือนมีนาคม 2554 และงวดสุดท้ายเดือนกันยายน 2563	26	106	-	-
รวม			<u>3,139</u>	<u>3,664</u>	<u>3,113</u>	<u>3,558</u>
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอดัดจ่าย			(43)	(43)	(43)	(43)
ยอดสุทธิ			<u>3,096</u>	<u>3,621</u>	<u>3,070</u>	<u>3,515</u>
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(759)	(841)	(733)	(735)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			<u>2,337</u>	<u>2,780</u>	<u>2,337</u>	<u>2,780</u>

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	1	2563	
หัก: จ่ายคืนเงินกู้		3,664	3,558
		(525)	(445)
	30	2563	
		3,139	3,113

เงินกู้ยืมข้อ 10.1 คำประกันโดยใบสำคัญแสดงการถือหน่วยลงทุนในJASIF จำนวน 1,045 ล้านบาท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เปิดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองชำระหนี้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ภายใต้สัญญาให้สินเชื่อดังกล่าวได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจำกัดไว้บางประการ เช่น การดำรงอัตราส่วนทางการเงิน การดำรงอัตราส่วนการถือหุ้นและการก่อภาระหนี้สิน และหากมีการรับเงินปันผลจากJASIF หรือมีการรับเงินจากการขายหน่วยลงทุนJASIFให้นำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้เงินกู้ เป็นต้น

เงินกู้ยืมข้อ 10.2 คำประกันโดยการโอนสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาสัมปทานตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 4 และคำประกันโดยทีแอลดีที นอกจากนี้ยังมีบริษัท จัสเทลเน็ตเวิร์ค จำกัด เข้าร่วมรับผิดชอบใช้หนี้ดังกล่าวนี้รวม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เจเอสทีซีได้ชำระคืนเงินกู้ยืมส่วนที่เหลือทั้งจำนวนก่อนครบกำหนด

11

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หมายเหตุ 2)	60,087	4
เพิ่มขึ้น	100	1
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	1,880	-
เงินจ่ายชำระ	(3,816)	(1)
ลดลงจากการยกเลิกสัญญา	(20)	-
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563	58,231	4
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	(4,034)	(2)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	54,197	2

12

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
	(ตรวจสอบแล้ว)		(ตรวจสอบแล้ว)	
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์	1,417	2,110	696	1,169
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(21)	(49)	(7)	(21)
รวม	1,396	2,061	689	1,148
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,299)	(1,626)	(672)	(1,088)
รวมเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	97	435	17	60

ยอดคงค้างของเจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์ของบริษัทฯ ค่าประกันการชำระเงิน โดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด และบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด และของบริษัทย่อยค่าประกันการชำระเงิน โดยบริษัท อควิเมนต์ จำกัด

13

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 76.8 ล้านบาท จากเดิม 4,777.7 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 9,555.3 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,854.5 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 9,708.9 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ในเดือนธันวาคม 2562 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) จำนวน 37.8 ล้านหน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45.0 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 6 มกราคม 2563

ในเดือนมีนาคม 2563 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 87.7 ล้านหน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 104.6 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 3 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) เนื่องจากอาจทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) เสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงมีการปรับราคาการใช้สิทธิเดิม 3.605 บาทต่อหุ้น เป็น 3.392 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.192 หุ้น เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1.267 หุ้น

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน 2563 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 30.5 ล้านหน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 38.6 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้แสดงการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้น

ดังกล่าวจำนวน 130.9 ล้านบาท เป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอีกจำนวน 188.8 ล้านหน่วย โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 239.2 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 277.8 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เช่นกัน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JAS-W3) ได้ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้วในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดสภาพไปโดยไม่ได้มีการใช้สิทธิจำนวน 950.1 ล้านหน่วย

14

ภาษีเงินได้ระหว่างกาลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวดด้วยอัตราภาษีเฉลี่ยทั้งปีที่ประมาณไว้

ภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน		สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน	
	2563	2562	2563	2562
ภาษีเงินได้ระหว่างกาล	51	39	94	107
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(7)	20	(20)	75
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	44	59	74	182

15

()

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

การคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 แสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	
	2563 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)	2563 (ล้านหุ้น)	2562 (ล้านหุ้น)	2563 (บาท)	2562 (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(414)	2,221	8,315	8,151	(0.05)	0.27
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	217	614		
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	(414)	2,221	8,532	8,765	ปรับเพิ่ม	0.25

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับงวดปัจจุบันลดลง ดังนั้นบริษัทจึงไม่นำผลของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับงวด		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2563 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)	2563 (ล้านหุ้น)	2562 (ล้านหุ้น)	2563 (บาท)	2562 (บาท)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,043	2,294	8,315	8,151	0.25	0.28
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	217	614		
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	2,043	2,294	8,532	8,765	0.24	0.26

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

การคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดสำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 แสดงการคำนวณไว้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	
	2563 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)	2563 (ล้านหุ้น)	2562 (ล้านหุ้น)	2563 (บาท)	2562 (บาท)
()						
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(1,404)	2,781	8,263	8,145	(0.17)	0.34
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	308	554		
กำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามี การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	(1,404)	2,781	8,571	8,699	ปรับเพิ่ม	0.32

เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้ขาดทุนต่อหุ้นสำหรับงวดปัจจุบันลดลง ดังนั้นบริษัทจึงไม่นำผลของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อหากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	กำไรสำหรับงวด		จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		กำไรต่อหุ้น	
	2563 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)	2563 (ล้านหุ้น)	2562 (ล้านหุ้น)	2563 (บาท)	2562 (บาท)
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,173	2,557	8,263	8,145	0.26	0.31
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออก ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	308	554		
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ	2,173	2,557	8,571	8,699	0.25	0.29

16.

กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของการบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดำเนินงานที่รายงาน

รายได้ระหว่างส่วนงานถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน											
	ส่วนงานการให้				ส่วนงานจัดหา ออกแบบ				การตัดรายการบัญชี			
	บริการอินเทอร์เน็ต		ส่วนงานการให้บริการ		และวางระบบสื่อสาร		ส่วนงานอื่นๆ		ระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	ความเร็วสูง	โครงข่ายโทรคมนาคม	โทรคมนาคม	โทรคมนาคม								
2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	
รายได้จากการขายและการบริการ												
รายได้จากภายนอก	4,413	4,253	220	217	16	6	32	39	-	-	4,681	4,515
รายได้ระหว่างส่วนงาน	8	559	120	183	97	16	113	38	(338)	(796)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	4,421	4,812	340	400	113	22	145	77	(338)	(796)	4,681	4,515
กำไรจากการดำเนินงานตามส่วนงาน	1,343	1,541	41	53	16	11	18	-			1,418	1,605
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นส่วน:												
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม											-	1,732
รายได้อื่น											152	75
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ											(312)	(340)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(982)	(1,009)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน											193	246
หนี้สงสัยจะสูญ											(60)	(60)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											271	172
ต้นทุนทางการเงิน											(1,050)	(143)
ภาษีเงินได้											(44)	(59)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย											-	2
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											(414)	2,221

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

	ส่วนงานการให้บริการอินเทอร์เน็ต		ส่วนงานการให้บริการ		ส่วนงานจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และโทรคมนาคม				การตัดรายการบัญชีระหว่างกัน		งบการเงินรวม	
	ความเร็วสูง		โครงข่ายโทรคมนาคม		โทรคมนาคม	ส่วนงานอื่นๆ		2563	2562	2563	2562	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
รายได้จากการขายและการบริการ												
รายได้จากภายนอก	8,759	8,481	437	439	33	17	67	76	-	-	9,296	9,013
รายได้ระหว่างส่วนงาน	16	1,127	238	386	106	29	153	78	(513)	(1,620)	-	-
รายได้ทั้งสิ้น	8,775	9,608	675	825	139	46	220	154	(513)	(1,620)	9,296	9,013
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานตามส่วนงาน	2,636	3,166	142	126	26	16	(2)	1			2,802	3,309
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:												
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม											-	1,732
รายได้อื่น											303	165
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ											(643)	(618)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											(1,955)	(2,013)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน											(125)	397
หนี้สงสัยจะสูญ											(136)	(121)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม											538	409
ต้นทุนทางการเงิน											(2,110)	(296)
ภาษีเงินได้											(74)	(182)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย											(4)	(1)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ											(1,404)	2,781

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

17

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563	12,306	1.48
เงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563	416	0.05
รวมเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563		12,722	1.53
เงินปันผลประจำปี 2561	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562	2,279	0.28
รวมเงินปันผลสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562		2,279	0.28

18

18.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 103 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ 42 ล้านบาท)

18.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ที่ไม่ได้บันทึกเป็นหนี้สินในงบการเงิน ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	
	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
		(ตรวจสอบแล้ว)
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	24	7,320
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	6	28,374
มากกว่า 5 ปี	-	49,823

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	30 มิถุนายน 2563	31 ธันวาคม 2562
		(ตรวจสอบแล้ว)
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	4	5
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	3	6

18.3 ทริบีทีวีวีได้ทำสัญญาค่าสิทธิและค่าบริการกับบริษัทในต่างประเทศสองแห่งเพื่อการค้าสิทธิในการเผยแพร่ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา ทริบีทีวีวีต้องจ่ายตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปี 2563 - 2568 ทริบีทีวีวีต้องจ่ายค่าสิทธิและค่าบริการภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงินปีละ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และได้ทำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ เพื่อให้ได้สิทธิในการให้บริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ดังกล่าวร่วมกับบริการอินเทอร์เน็ตหรือบริการอื่นของกลุ่มบริษัท โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา ทริบีทีวีวีต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 ทริบีทีวีวีต้องจ่ายค่าบริการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 18 ล้านบาทต่อเดือน

18.4 การค้าประกัน

- ก) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือการค้าประกันการประมูลงานและการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ 417 ล้านบาท ในนามของกลุ่มบริษัท (31 ธันวาคม 2562: 391 ล้านบาท) และเฉพาะของบริษัทฯเป็นจำนวน 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 3 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันในการค้าประกันหนังสือการค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 3 ล้านบาท)
- ค) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายต่างประเทศเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2562: ผู้ขายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนรวมประมาณ 8 ล้านบาท และ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

18.5 คดีฟ้องร้องจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกา

ในงวดปัจจุบัน ไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับคดีและข้อพิพาทตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.6 ในงบการเงินรวมประจำปี 2562 ยกเว้น

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์รายหนึ่ง (เจ้าหนี้รายเดิม) โดยตามสัญญาประนีประนอมยอมความ บริษัทฯ จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินรวม 347 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นเป็นผลให้บริษัทฯ โอนประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกาจำนวน 336 ล้านบาทเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและบันทึกหนี้สินเพิ่มเติมเป็นจำนวน 11 ล้านบาท และในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ได้พิพากษาตามยอมสัญญาดังกล่าวแล้ว

และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์รายสุดท้าย โดยตามสัญญาประนีประนอมยอมความ บริษัทฯ จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าจำนวนประมาณ 64 ล้านบาท (คำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จึงได้โอนประมาณการหนี้สินจากการกลับคำพิพากษาของศาลฎีกาจำนวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาตามยอมจากศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์

โดยโจทก์อีกสามรายที่บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปในปี 2562 และในเดือนมกราคม 2563 มีหนึ่งรายได้รับอนุมัติจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ”) แล้ว และอีกสองรายนั้นศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์ได้พิพากษาตามยอมสัญญาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความทั้งหมดห้าราย บริษัทฯ จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินรวม 1,779 ล้านบาท (คำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

18.6 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาท

ในงวดปัจจุบัน ไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับคดีและข้อพิพาทตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34.5 ข้อ 34.7 และข้อ 34.8 ในงบการเงินรวมประจำปี 2562

18.7 ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

บริษัทย่อยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนำส่งเข้ากองทุนเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดยกสทช.

บริษัท เอเชียส รีเจนแนล เซอร์วิส จำกัด (“เออาร์เอส”) เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากกสทช. ปัจจุบัน เออาร์เอส ยังไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

19.

งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563